



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

19 มีนาคม 2564

ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

เงินยูโรดิจิทัล

คณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU) ประกาศขอให้มีการจัดตั้งเงินสกุลยูโรในรูปแบบดิจิทัลขึ้นเพื่อสนับสนุนการใช้เงินสกุลดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งขึ้นทั่วโลก “EU ต้องมีเงินยูโรดิจิทัล เพื่อที่จะทำให้ภาคเศรษฐกิจและภาคการเงินของยุโรป สามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบ” รองประธานคณะกรรมการ



EU นาย Valdis Dombrovskis กล่าว ในกรุงบรัสเซลส์ “สังเกตว่าความสำคัญในการใช้เงินสดจะลดลงเรื่อย ๆ เงินยูโรดิจิทัล ก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในการนำมาใช้ชำระหนี้ หรือนำมาเพื่อออมทรัพย์ที่จะเพิ่มมากขึ้น” โดยผู้เชี่ยวชาญต่างก็คาดการณ์ว่า ในปีหน้าหน้า จะมีการเริ่มใช้เงินยูโรดิจิทัลขึ้น แต่ นาย Dombrovskis ผู้ได้รับความไว้วางใจจาก ประธานคณะกรรมการ EU นาง Ursula von der Leyen ก็ไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาที่จะชัดเจน ในขณะที่ ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) นาง Christine Lagarde ก็ได้เคยกล่าวถึง เงินยูโรดิจิทัลไว้ “แน่นอนที่ในอนาคต จะต้องใช้เงินยูโรดิจิทัล” และหวังว่า จะมีได้ภายใน 5 ปี โดยคณะกรรมการ EU ทำงานอย่างหนักกับ ECB เพื่อผลักดันให้มีการเริ่มใช้เงินยูโรดิจิทัล “ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมาก มาร่วมกันสร้างกลุ่มทำงานขึ้น เพื่อที่จะสามารถสร้างกฎเกณฑ์และเตรียมใช้งานภาคปฏิบัติจริงของเงินยูโรดิจิทัล ขึ้นมา” นาย Dombrovskis กล่าว “ต้องการการความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างคณะกรรมการฯ และ ECB” โดยทั้ง บรัสเซลส์ และ แฟรงค์เฟิร์ต ต่างก็มุ่งมั่นในการพัฒนาเงินยูโรดิจิทัลขึ้น อย่างจริงจัง “ในเวลาขึ้น ต้องหาคำตอบให้กับหลายคำถาม เช่น ผลกระทบ และความหมายภายในตัวเงินยูโรดิจิทัล ที่จะสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบการเงิน หรือผ่านระบบการธนาคาร อย่างไร เป็นต้น” นาย Dombrovskis กล่าวเสริม โดยในกรุงบรัสเซลส์ มีการแจ้งแนวความคิดที่ชัดเจนออกมาให้ทราบ เช่น “เงินยูโรดิจิทัล ที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

จะไม่ถูกนำมาทดแทน เงินสด และระบบการชำระ
เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะเป็นทางเลือก
เสริมที่นำเชื่อถือให้กับประชาชน และภาคเอกชน
ในระบบเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real economy)”
นาย Dombrovskis กล่าวในการให้สัมภาษณ์
กับ นสพ. Handelsblatt โดยโครงการ ได้มีการ
วางแผนมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว “ตั้งแต่มาเป็น
ตัวแทนให้กับคณะกรรมการฯ ในการเจรจา กับ ECB ก็จะสามารถบอกได้ว่า เงินยูโรดิจิทัล มีการ
พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว” แต่หลังจากที่ถูกถามว่า การเจรจาในเวลานี้ อยู่ถึงขั้นไหนแล้ว ก็ยัง
ขอไม่ตอบคำถามดังกล่าว “ตอนนี้ ยังไม่สามารถที่จะบอกการออกแบบเงินยูโรดิจิทัล ที่ชัดเจนให้ทราบ
ได้ เพราะการเจรจาในบางเรื่อง อย่างการใช้งานเงินยูโรดิจิทัลในการค้า จะดำเนินไปอย่างไร ยังไม่สิ้นสุด
ลง” นาย Dombrovskis กล่าวเสริม “อย่างไรก็ตาม ไม่เห็นปัญหาอะไร ที่จะห้ามไม่ให้มีการเริ่มใช้เงินยูโร
ดิจิทัล”



โดยในทางปฏิบัติ เงินยูโรดิจิทัล จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือก เทียบกับเงินที่ภาคเอกชนสร้าง เช่น
Bitcoin หรือเงินที่ Facebook ต้องการจะสร้าง เช่น เงิน Diem เป็นต้น แต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่แตกต่าง
จากคริปโทเคอร์เรนซี (crypto currency) อื่น ก็คือ จะมี ECB เข้ามาเป็นผู้กำกับดูแล โดยคณะกรรมการ
EU ต้องการให้เงินยูโรดิจิทัล มาช่วยทำให้เงินสกุลยูโร มีบทบาทมากขึ้นในตลาดโลก “แน่นอนที่ในเวลา
นี้ เงินสกุลยูโร เป็นสกุลเงินที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองในตลาดโลก แต่ในหลายสิบปีที่ผ่านมา ยังไม่มี
บทบาทมาก ดังที่ EU ต้องการ ในฐานะเงินทุนสำรอง” การที่จะทำเงินยูโรให้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
ส่วนหนึ่งก็มาจากพันธบัตร ที่ออกโดย EU เพื่อนำมาฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติโคโรนา หรือที่มีชื่อเรียก
ภายในว่า “next generation EU” และยังรวมไปถึงโครงการ Sure ซึ่งเป็นโครงการผลักดันให้มีการจ้าง
งานใน EU เพิ่มขึ้นอีกด้วย “โครงการ next generation EU ที่มีมูลค่าสูงถึง 750 พันล้านยูโร กวาร์ร้อยละ
30 จะเป็นการจำหน่ายพันธบัตรสีเขียว ซึ่งจะช่วยให้สถานะภาพของเงินสกุลยูโรดีขึ้น ในตลาดโลก”
นาย Dombrovskis คาดหวังไว้ “เรามองเห็นความสนใจอย่างมากในตลาด ซึ่งจะทำให้เงินยูโร ในฐานะ
เงินทุนสำรองประเทศ น่าสนใจยิ่งขึ้น” โดยพันธบัตรที่มีระยะเวลายาวถึง 10 ปี จะส่งผลดีกับค่าเงินสกุล
ยูโรในระยะยาว ในเวลาเดียวกัน EU ก็มีความประสงค์ให้เงินสกุลยูโร มีบทบาทมากขึ้น ในการซื้อขาย
วัตถุดิบในตลาดโลก จากข้อมูลของคณะกรรมการฯ ทำให้ทราบว่า กวาร์ร้อยละ 64 ของการซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติ เป็นการซื้อขายผ่านสกุลเงินยูโร ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ยังอยู่ที่ร้อยละ 38 เท่านั้น โดย
ในตลาดวัตถุดิบแห่งอนาคต เช่น ไฮโดรเจน หรือพลังงานทางเลือก จะทำให้เงินสกุลยูโร มีบทบาทมาก
ขึ้นแน่นอนที่ยุโรป มองการพัฒนาตัวของเงินดิจิทัล อย่างจริงจัง โดยเฉพาะกับประเทศจีน โดยรัฐบาล
จีน สามารถสร้างเงินดิจิทัลขึ้นมาได้ ภายในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ธนาคารกลางเยอรมัน ได้ออกมาคาด

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้
ไม่ว่าโดยทางใด

การณ์ว่า ภายในไม่กี่ปี จีนก็จะสามารถเริ่มให้ใช้งานเงินดิจิทัลได้ อย่างแพร่หลาย “ต้องมีคำตอบให้กับอุปทานขนาดใหญ่ในยุโรปอย่างแน่นอน”
นาง Lagarde ประธาน ECB กล่าวส่งท้าย



จาก Handelsblatt 19 มีนาคม 2564

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้
ไม่ว่าโดยทางใด